

สรุปประเด็นข้อสั่งการ
การประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
สรุปประเด็นข้อสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	<p>๑. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้มากที่สุด ทั้งในส่วนงบอำนวยการของกรมฯ และส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดช่วยติดตาม เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะในส่วนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทั้งในส่วนของโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และโครงการที่ก่องหนูกพันแล้ว ให้ทันภายในหลักเกณฑ์ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด การก่องหนูกพันต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ และรายงานผ่านระบบให้กรมฯ ทราบภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓</p> <p>๒. งบประมาณเงินเหลือจ่าย ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดช่วยกำกับ ประสานและเน้นย้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายในการดำเนินการลงทุนโครงการต่างๆ ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากระยะเวลาจำกัด มิฉะนั้นงบประมาณจะถูกพับตกไป</p> <p>๓. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอให้รองอธิบดีรับผิดชอบกลุ่มภารกิจด้านบริหารการคลัง (นายสันติธรา) ช่วยติดตาม ทั้งนี้ ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องการสื่อสารสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ในการชำระภาษี การขยายเวลาการชำระภาษีต่างๆ โดยเฉพาะทางสื่อออนไลน์ และสื่อหนังสือพิมพ์ ซึ่งประเด็นนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับประชาชนและเป็นที่สนใจของประชาชนโดยทั่วไป</p> <p>๔. การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดติดตาม เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๖๐๘ แห่งที่ยังไม่ดำเนินการกรอกข้อมูลงบประมาณการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นจำนวน ๖๐๘ แห่ง ดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบ e-LAAS ให้เรียบร้อยภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓</p>		

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
	<p>๕. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวการประชุมมอบนโยบายของรัฐบาลให้แก่หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ (๒๔ ก.ค. ๒๕๖๓)</p> <p>นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยในการทำงานของเราทั้งในระดับกรม และ อปท. และได้ให้แนวทางการปฏิบัติงานไว้ ๘ เรื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> ● การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ขอให้ลดขั้นตอนเพื่ออำนวยความสะดวก ปรับเปลี่ยนกระบวนการ วิธีการ และนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อลดภาระของประชาชนตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด ● เตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวภายในจังหวัด ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ ด้วยการสร้างมาตรฐานด้านสาธารณสุขในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวผ่าน “การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ”(Medical Tourism) ในประเทศ ขอให้ดูแลเรื่องความปลอดภัย และความปลอดภัยต่างๆ ● การบริหารจัดการน้ำ ขอให้พิจารณาถึงการวางแผน การออกแบบ โครงการ การใช้งบประมาณ เพื่อหาวิธีการกักเก็บน้ำ เชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำให้เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน แก้มลิง แหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อกระจายการกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุด รวมถึงการดำเนินการโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจ ● ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้ศูนย์ฯ ที่ตั้งขึ้นมา สนองต่อความต้องการของประชาชนให้ทันท่วงที แก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือจากกระทู้ถามในรัฐสภาให้ทันเหตุการณ์ อย่าให้ปรากฏภาพประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์แล้วไม่ได้รับความช่วยเหลือออกมาร้องเรียนผ่านสื่อ ● การรักษาความปลอดภัย และการบริหารจัดการขยะ เป็นนโยบายสำคัญและควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เน้นการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยการคัดแยกขยะ การเพิ่มมูลค่าของขยะ ตามหลัก ๓ช (๓Rs) คือ ใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle), กลางทาง คือ การเก็บขนขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และปลายทาง คือ การมีคลัสเตอร์สำหรับกำจัดขยะในแต่ละกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งตอนนี้มีทั้งหมด ๒๕๖๒ คลัสเตอร์ เรื่องโรงไฟฟ้าต่างๆ ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองได้ในระยะยาว 		

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
	<ul style="list-style-type: none"> ● โครงการจิตอาสาพระราชทาน ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งร่วมกันขับเคลื่อนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างการมีส่วนร่วมจากพี่น้องประชาชนในการผนึกกำลังร่วมกันดำเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สม่่าเสมอ เกิดประโยชน์ในด้านการพัฒนาพื้นที่ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ ขอให้มีการรายงานผลการดำเนินงานให้กรมฯ ทราบด้วย ● การดำเนินงานด้านการศึกษา ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดกำกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ร่วมกันกำกับดูแลบุคลากรครู ให้อบรมสั่งสอนเด็กให้มีวินัย และมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา เน้นกลไกการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้กลับคืนสู่สังคม เรื่องการลี้มเด็กไว้ในรถรับ-ส่ง นักเรียน อย่าประมาท และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด ● ให้เร่งรัดการจ้างงาน ขอฝากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ตกงาน โดยเร่งรัดดำเนินโครงการขนาดเล็ก กระตุ้นเศรษฐกิจเน้นการจ้างแรงงานในพื้นที่สร้างรายได้ให้ประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบได้ <p>๖. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า การขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ได้จัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจและฉีดวัคซีนสุนัข/แมว แล้วจำนวน ๓ ล้านกว่าตัว ขอให้ท้องถิ่นจังหวัด เร่งรัดการจัดฝึกอบรม ครู ข ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓</p> <p>๗. การพัฒนาระบบหรือช่องทางการสื่อสารปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอฝากเรื่องการพัฒนาเรื่องของโปรแกรมต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งระบบของ e-LAAS ,ระบบ Chat Bot หรือการถามตอบอัตโนมัติ เกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ</p>		

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
<p>สรุปประเด็นข้อสั่งการของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มภารกิจด้านบริหารการคลัง (นายสันติธร ยิ้มละมัย)</p>	<p>๑. การอบรมสัมมนาเรื่องการปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรม เรื่องการปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ELE) กำหนดจัดฝึกอบรม ๕ รุ่น โดยให้จัดส่งรายชื่อภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓</p> <p>๒. การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ขอฝากให้ท้องถิ่นจังหวัดติดตามในเรื่องของการตั้งงบประมาณให้เพียงพอในการจัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเพราะต้องจัดการเลือกตั้งแบบ new normal ในกรณีที่คาดว่าจะงบประมาณจะไม่เพียงพอก็ต้องพิจารณาจ่ายจากเงินสะสมหรือทุนสำรองเงินสะสม</p> <p>ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดติดตามเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน ๖๐๘ แห่ง ประกอบด้วย อบจ. ๗ แห่ง เทศบาล ๑๕๒ แห่ง และ อบต. ๔๔๙ แห่ง ให้การรายงานข้อมูลในระบบ e-LAAS ให้เรียบร้อยภายในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ในกรณีที่รายงานแล้วขอให้ตรวจสอบด้วยว่ามีงบประมาณเพียงพอต่อการใช้จ่ายแต่ละหน่วยเลือกตั้งหรือไม่</p> <p>๓. แนวทางการตั้งงบประมาณการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ให้ตั้งไว้ในหมวดค่าตอบแทนประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งอื่น ให้ตั้งไว้ในหมวดค่าใช้จ่ายสอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ <p>กรณีมีการประกาศเลือกตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <ul style="list-style-type: none"> - งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกใช้ไม่ทันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งบประมาณปีที่ล่วงแล้วไปพลางก่อน - กรณีตั้งค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่เพียงพอให้โอนงบประมาณเหลือจ่ายหรือรายการที่ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายไปเพิ่ม - กรณีที่งบประมาณประกาศใช้บังคับแล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการก่อกำหนดผู้กักเงินและเบิกจ่ายได้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณให้ขออนุมัติกักเงินต่อผู้บริหารท้องถิ่น 		

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
	<p>กรณีมีการเลือกตั้งคาบเกี่ยวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายงบประมาณตามปีงบประมาณที่ตั้งเอาไว้ และปฏิบัติตามกรณีมีการประกาศเลือกตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการเลือกตั้งฯ</p> <p>อาจพิจารณาใช้จ่ายจากเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสม โดยให้ขอทำความเข้าใจกับผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนการปฏิบัติ</p> <p>๔. การชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ผ่านระบบ QR Payment</p> <p>การให้บริการรับชำระภาษีผ่านธนาคารในระบบ Bill Payment ระบบ KTB Corporate Online และการรับชำระภาษีข้ามธนาคารในระบบ Cross Bank Bill Payment โดยผ่านระบบ e-Form ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) รายละเอียดที่เว็บไซต์ www.ktb.co.th หรือสมัครที่สาขาของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยใช้บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันของ อปท.</p> <p>ดำเนินการจัดทำใบแจ้งยอดการชำระภาษีผ่านระบบ e-LASS โดยแสดง Barcode หรือ QR Code ให้กับผู้ชำระภาษีผ่านช่องทางต่างๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขา, ATM, Internet Banking และ Mobile Banking - ชำระภาษีได้ทุกธนาคารที่เข้าร่วมบริการชำระบิลข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) โดยชำระผ่าน ATM, Internet Banking และ Mobile Banking <p>๕. การขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>กรณี อปท. ไม่สามารถดำเนินการจัดเก็บภาษีฯ ได้ทันภายในเดือนสิงหาคม ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถพิจารณาขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีของประชาชนออกไปเกินกว่าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ รวมถึงระยะเวลาการผ่อนชำระภาษีออกไปได้ตามความจำเป็นแก่กรณี โดยต้องดำเนินการก่อนวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒</p>		

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
	<p>กรณีผู้เสียภาษีไม่สามารถยื่นคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีได้ทันภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้เสียภาษีสามารถยื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขอขยายเวลาการคัดค้านการประเมินภาษีก่อนครบกำหนดเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน และผู้บริหารท้องถิ่นสามารถพิจารณาขยายกำหนดเวลาคัดค้านการประเมินภาษีออกไปได้ตามความจำเป็นแก่กรณี - หากผู้เสียภาษียื่นคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีเกินกว่า ๓๐ วัน หรือเกินระยะเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขยายกำหนดเวลา ผู้บริหารท้องถิ่นไม่มีอำนาจที่จะรับคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีได้ แต่ผู้บริหารอาจนำคำคัดค้านนั้น มาใช้ประกอบการพิจารณาทบทวนการประเมินภาษี <p>ผลกระทบของผู้เสียภาษี กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขยายกำหนดเวลาชำระภาษีออกไปเกินกว่าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓</p> <p>กรณีผู้บริหารท้องถิ่นใช้อำนาจตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ขยายกำหนดเวลาชำระภาษี โดยที่ผู้เสียภาษีมิได้ยื่นคำร้องขอขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีออกไป เห็นว่าในกรณีดังกล่าวผู้เสียภาษีไม่ต้องเสียเงินเพิ่มมาตรา ๗๐ วรรคสอง เนื่องจากบทบัญญัติมาตราดังกล่าวมีเจตนารมณ์จะกำหนดให้ผู้เสียภาษีที่ไม่สามารถชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด มีสิทธิยื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีออกไป โดยผู้เสียภาษีไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มร้อยละ ๐.๕ ต่อเดือน หรือเศษของเดือนตามมาตรา ๖๗ และมาตรา ๗๐ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒</p>		

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
<p>สรุปประเด็นข้อสั่งการของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มภารกิจด้านนโยบาย และแผน (นายทวิ เสริมภักดีกุล)</p>	<p>๑. ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสุโขทัย</p> <p>เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยหรือภัยพิบัติอื่น ๆ สิ่งแรกที่ต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เบื้องต้น คือ เรื่องอาหาร น้ำดื่ม จะต้องไปถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัย เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเบื้องต้นก่อน</p> <p>สำหรับสถานที่ราชการที่มีต้นสังกัด หรือวัด ถ้าเกิดความเสียหาย จะใช้งบอุดหนุนราชการไม่ได้ ในส่วนของประปาจำนวน ๓ แห่ง และถนนจำนวน ๒๓ สายที่ได้รับความเสียหายและอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ใช้งบประมาณของจังหวัดในการซ่อมแซมก่อนหากไม่เพียงพอให้รายงานเข้ามา</p> <p>เน้นย้ำเรื่องการรายงานข้อมูล หากเกิดภัยพิบัติจะต้องรายงานจังหวัดเพื่อประกาศภัยพิบัติก่อน จึงจะสามารถใช้งบประมาณจากจังหวัดหรืองบกลางในการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้</p> <p>๒. เรื่องจังหวัดสะอาด</p> <p>เรื่องของจังหวัดสะอาด ประกาศผลเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการจัดมอบรางวัลในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ขอให้จังหวัดที่เกี่ยวข้องดำเนินการถอดบทเรียน โดยเฉพาะจังหวัดที่ได้รางวัลชนะเลิศ เพื่อทำการถอดบทเรียนในการเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่นๆ ได้ขับเคลื่อนต่อไป รวมถึงจังหวัดที่ชนะเลิศก็ต้องมาจัดนิทรรศการ ในบริเวณที่จัดงานด้วย</p> <p>ทางส่วนของกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นจะประสานแจ้งให้ทุกจังหวัดทราบในการเข้าร่วมงาน เนื่องจากเป็นวันจันทร์ก็แต่งเครื่องแบบมาร่วมงาน</p> <p>เน้นย้ำจังหวัดที่ได้รับรางวัลตั้งแต่รางวัลชมเชยจนถึงรางวัลชนะเลิศ กระทรวงมหาดไทยให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมารับรางวัลด้วยตนเอง ดังนั้น ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดประสานเรื่องดังกล่าวด้วย ทั้งนี้หากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดติดภารกิจสำคัญเร่งด่วนให้รายงานกรมฯ ทราบด้วย</p> <p>ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดเร่งรัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการกรอกข้อมูลการจัดการขยะในระบบสารสนเทศ (มผ. ๒) ให้เรียบร้อย ครบถ้วน เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดของกรมฯ ด้วย</p> <p>๓. เรื่องการจัดซื้อเรือท้องแบนจำนวน ๘๐๐ ลำ</p> <p>คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อเรือท้องแบน ลำละ ๘๔,๐๐๐ บาท งบประมาณประมาณ ๖๗ ล้านบาทเศษ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างที่สำนักงบประมาณแจ้งใบจัดสรรงบประมาณมาให้ ดังนั้นขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณได้เตรียมจัดหาผู้รับจ้างไว้ตามราคากลางที่กำหนด</p> <p>๔. เรื่องอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น</p>		

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
	<p>ขณะนี้ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณ ซึ่งทางกรมฯ ได้เร่งประสานและติดตามตลอดโดยในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ จะต้องมีกรอบเบื้องต้นแล้ว เพราะว่าอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ต้องผ่านการฝึกอบรมจำนวน ๗๐ ชั่วโมง ความล่าช้าตรงนี้ทำให้เกิดผลกระทบต่อท้องถิ่นจังหวัดหลายแห่งที่ได้เตรียมการล่วงหน้าและจังหวัดใหญ่ๆ ที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนมาก จะไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในกำหนดเวลา แต่ตอนนี้ก็ต้องรอการจัดสรรงบประมาณก่อน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการกองสาธารณสุขท้องถิ่นจะ Conference แนวทางในการจัดอบรมก่อน</p> <p>๕. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>กรมฯ ได้จัดฝึกอบรม ครู ก ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดติดตามเร่งรัดในส่วนของการดำเนินการจัดฝึกอบรม ครู ข ให้เสร็จภายใน ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓</p> <p>สำหรับการประกวดโครงการ Thai rabies Awards 2020 ซึ่งทางกรมปศุสัตว์เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจผลงานของคณะกรรมการ คาดว่าน่าจะเรียบร้อยและมอบรางวัลภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓</p> <p>๖. เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>๖.๑ ปัญหาเรื่องของสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา การเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีความล่าช้าซึ่งอาจจะมีผลกระทบมาจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ดังนั้น ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดช่วยเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการด้วย ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดซื้อวัสดุ ซึ่งใช้งบประมาณไม่มาก</p> <p>๖.๒ ฝากให้ท้องถิ่นจังหวัดติดตามตรวจสอบว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามแบบมาตรฐานและใช้ประโยชน์คุ้มค่าหรือไม่ รวมถึงการเบิกจ่ายดำเนินการถูกต้องครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ อีกประการหนึ่งก็คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลายแห่งขอปรับเปลี่ยนเสาเข็มซึ่งต้องขออนุมัติจากสำนักงานงบประมาณซึ่งตรงนี้จะทำให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย</p> <p>ขอเน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัยของเด็ก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นความบกพร่องของบุคลากร หรือผู้รับผิดชอบขาดความไม่เอาใจใส่ ก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายกับเด็ก กรมฯ (กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ได้แจ้งแนวทางเรื่องนี้แล้ว ขอให้ทุกจังหวัดได้ดำเนินการขับเคลื่อนด้วย</p>		

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
	<p>๗. เรื่องบริหารจัดการน้ำ</p> <p>๗.๑ โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมระบบประปา ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมระบบประปาซึ่งเป็นโครงการที่เสนอผ่านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๕๐ โครงการ และยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๓๗ โครงการ</p> <p>๗.๒ โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจ ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดติดตามเร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่เสนอผ่านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ได้รับอนุมัติจำนวน ๔,๔๖๗ โครงการ งบประมาณ ๑,๘๐๐ กว่าล้านบาทเศษ ประกอบด้วย โครงการเกี่ยวกับระบบประปา โครงการเร่งรัดกักเก็บน้ำในฤดูฝน ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดำเนินการขอรับงบประมาณจากสำนักงบประมาณโดยตรง ขอฝากให้ท้องถิ่นจังหวัดประสานด้วยการดำเนินการเรียบร้อยหรือไม่อย่างไร เน้นย้ำให้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p> <p>โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เนื่องจากเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อโครงการ หรือหากไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดให้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓</p>		

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
<p>สรุปประเด็นข้อสั่งการของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลและอำนาจการ (นายจร ศรีชวโนทัย)</p>	<p>๑. การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>ขอให้กองคลังและสำนัก/กอง เร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในส่วนของกรมฯ ซึ่งขณะนี้เบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๙๑.๗๘ แต่ในส่วนของรายจ่ายงบลงทุนในภาพรวมเบิกจ่ายได้แค่เพียงร้อยละ ๒๑.๓๔ ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดติดตามเร่งรัดด้วย และ ฝากทาง ก.พ.ร. สธ. กำหนดให้เป็นตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วย</p> <p>เน้นย้ำในเรื่องโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณลงไปในพื้นที่แล้วดำเนินการล่าช้าหรือไม่สามารถดำเนินการได้ให้รีบส่งคืนงบประมาณ โดยส่วนใหญ่จะมาเร่งส่งคืนในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณทำให้เกิดความเสียหายกับงบประมาณ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปี ส่งผลเกี่ยวเนื่องในการที่ต้องไปชี้แจงกับคณะกรรมการธิการ หรือคณะอนุกรรมการธิการ ซึ่งจะดูผลการเบิกจ่ายงบประมาณในปีที่ผ่านมาหากไม่สามารถเบิกจ่ายได้ก็จะถูกตัดงบประมาณ</p> <p>๒. เรื่องเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</p> <p>ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดช่วยติดตามในเรื่องของการลงนามในสัญญา การก่อกำหนดผู้กักพื้นที่ การเบิกจ่าย หรืออยู่ในสถานะระงับการลงนามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดก่อกำหนดผู้กักพื้นที่ให้เสร็จภายในเดือนกันยายนด้วย ทั้งนี้ ขอให้ช่วยดูในเรื่องการแบ่งงวดงานด้วยว่าไม่ควรไปกองอยู่งวดสุดท้ายซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>๓. เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>การก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดคือเรื่องการต้องมาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบแปลนการก่อสร้างซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้งขอจัดทำในแบบฐานแม่ แต่ได้รับแจ้งใบจัดสรรงบประมาณแบบฐานเข็มซึ่งตรงนี้ควรประสานสำนักงบประมาณด้วย</p> <p>ขอให้กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นพิจารณาในเรื่องของสถานที่ดำเนินการจัดทำสนามเด็กเล่นสร้างปัญหาก่อนที่จะจัดสรรงบประมาณลงไปด้วย เพราะเนื่องจากจะติดปัญหาในเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 แล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังติดขัดในเรื่องของสถานที่ดำเนินการด้วย</p>		

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
	<p>๔. การบริหารงานบุคคลของ สถ.</p> <p>๔.๑ การสอบพนักงานราชการ สถ. ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปเรียบร้อยแล้วคาดว่าจะในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ จะดำเนินการบรรจุพนักงานราชการของ สถ.</p> <p>๔.๒ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ กำหนดให้ประกาศรับสมัครในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คือ เดือนกันยายน ๒๕๖๓</p> <p>๔.๓ การบรรจุข้าราชการใหม่ สถ. ซึ่งจากการตรวจสอบบุคลากรขาดประมาณ ๒๐๐ อัตรา โดยเฉพาะในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>ขอให้กองการเจ้าหน้าที่เร่งรัดการดำเนินการเรื่องดังกล่าวด้วย</p>		

สรุปประเด็นโดย : ฝ่ายช่วยอำนวยการ
สำนักงานเลขาธิการกรม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น